
Skólaráð Krikskóla 4. desember 2024

Mætt: Freyja Leópoldsdóttir, Guðfinna Birta, Stefanía Valdimarsd., Alexandra, Viktoría Unnur,
Inga Rut, Bryndís María (í forföllum Soffíu), Ásta.

Viktoría Unnur kynnir Stefaníu sem nýjan formann Foreldrafélags Krikaskóla

Fjárhagsáætlun- verður vonandi samþykkt í dag hjá bænum. Niðurskurður sem hefur áhrif á
alla skólana. Ekkert nýtt sem við getum farið í hér í skólanum. Framkvæmdir verða að fara á
bið- hugmynd að framkvæma í útikennslustofunni - þar er einhver leki sem ekki hefur fundist
skýring á - þarf að skoða hvort hægt sé að einangra það rými og nýta sem smíðastofu og
sköpunarrými.

Bambahúsið- er væntanlegt- mögulegt samstarf um tilraunaverkefni með ylhús sem Hafþór
(Bambahús) er að hanna.

Rætt um öryggismyndavélar á skólalóðinni. Þurfum að koma því í ferli og fá skoða tilboð.
Hugmynd að byrja smátt og bæta við. Það er ekkert sem bærinn tekur þátt í.

Önnur mál:

Foreldrakaffi núna á föstudaginn (6. desember nk) milli kl. 08:30 - 09:30.

5 vikna sumarlokun leikskólanna sumarið 2025. Guðfinna nefnir að hún hafi fengið mikið af
skilaboðum um þetta. Umræða um stöðuna á skráningardögum og föstudögum. Rætt um að
taka þurfi samtalið við t.d. bæjarstjóra eða sviðstjóra Skóla-og frístundasviðs. Guðfinna ætlar
að taka samtalið við fleiri foreldra og fá fleiri umræður sérstaklega um 5 vikna lokunina.

Jólaballið - verður 20. desember milli kl: 10-12.


